

Số: /KH-SGDĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH
Hoạt động Tổ chuyên môn nghiệp vụ
cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2024 - 2025

Thực hiện Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT ngày 15/9/2023 về việc kiện toàn Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 1035/QĐ-SGDĐT ngày 07/8/2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ công văn số 1909/SGDĐT-GDMNTH ngày 12/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ kết quả Tập huấn lập kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn nghiệp vụ tiểu học cấp tỉnh, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học năm học 2024 - 2025 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Hỗ trợ, tư vấn công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn, các nội dung về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học.

Hỗ trợ giáo viên về phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; dạy và học gắn liền với thực tiễn thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Phát hiện, nhân rộng điển hình các tiết dạy tốt, các mô hình hiệu quả và kịp thời hỗ trợ, chấn chỉnh những sai lệch của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tạo điều kiện cho tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh, cấp huyện có cơ hội tiếp cận, chia sẻ, giao lưu, học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

Tổng kết, đánh giá hoạt động Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và khen thưởng các thành viên có đóng góp tích cực cho hoạt động của Tổ giai đoạn 2020 - 2025; bài học kinh nghiệm; phương hướng nhiệm vụ hoạt động Tổ giai đoạn 2025 - 2030.

II. Kế hoạch hoạt động

1. Thành phần tham gia: Thành viên Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2025 theo Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT ngày 15/9/2023 của Giám đốc Sở GDĐT. Những thành viên đã chuyển đơn vị công tác khác so với Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT thì thực hiện theo danh sách sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Tham gia sinh hoạt
1	Nguyễn Thị Tú Trinh	Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà	Môn Lịch sử và Địa lí
2	Nguyễn Thị Thanh Loan	Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Số 2 xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn	Hoạt động trải nghiệm
3	Phạm Hoài Linh	Giáo viên, Trường Tiểu học Phổ Cường, thị xã Đức Phổ	Môn Âm nhạc

2. Thời gian, địa điểm, nội dung: Có phụ lục kèm theo.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2024 - 2025.

Thông báo chi tiết khi phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động theo kế hoạch cho các đơn vị đăng cai và tham dự.

Hỗ trợ, giám sát các nhóm chuyên môn của tổ theo môn học, hoạt động giáo dục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Dự trù và bố trí kinh phí hoạt động theo kế hoạch của Sở, của đơn vị.

Phối hợp Sở GDĐT, nhóm trưởng các nhóm môn học, hoạt động giáo dục chuẩn bị địa điểm và các điều kiện đăng cai tổ chức; hỗ trợ thành viên tổ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt kế hoạch đã được ban hành.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kế hoạch hoạt động cấp tỉnh.

Chỉ đạo các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học cử người tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo quy định; thực hiện đúng kế hoạch, quyết định và các văn bản liên quan của Sở, Phòng GDĐT. Những trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng, trường phải báo cáo xin phép Phòng GDĐT, Phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT (họ và tên, đơn vị công tác người vắng mặt, lý do vắng) và cử người khác tham dự.

Tổ chức sinh hoạt Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện, thị xã, thành phố sau khi tham dự sinh hoạt Tổ cấp tỉnh.

Chỉ đạo các trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo quy định, bám sát và vận dụng phù hợp những nội dung đã được trải nghiệm tại các đợt sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố.

3. Nhóm trưởng môn học, hoạt động giáo dục

Tham mưu tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh các nội dung liên quan thực hiện kế hoạch của tổ.

Điều hành xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm và phân công nhiệm vụ nhóm phó và thành viên nhóm thực hiện kế hoạch, gửi Sở GDĐT trước khi tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả sau mỗi hoạt động.

Đề xuất danh sách các cá nhân thành viên Tổ chuyên môn nghiệp vụ tiểu học cấp tỉnh được Sở GDĐT khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Tổ giai đoạn 2020 - 2025 (*02 người/ nhóm môn học, hoạt động giáo dục*). Yêu cầu: Cá nhân được đề xuất có đủ 05 năm tham gia sinh hoạt tại Tổ chuyên môn nghiệp vụ tiểu học cấp tỉnh và được các thành viên nhóm tín nhiệm cùng đề xuất.

4. Thành viên nhóm môn học, hoạt động giáo dục

Tham gia đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch của Sở, Phòng GDĐT. Thực hiện nhiệm vụ được nhóm trưởng, nhóm phó phân công.

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng GDĐT;
- Các Trung tâm HTPTGDHN;
- IEC Quảng Ngãi;
- Thành viên Tổ CMNV cấp tỉnh;
- Lưu: VT, VP, GDMNTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thái